

มิตรภาพระหว่งใจ

นำเสนอเมื่อ : 25 พ.ย. 2551

...เจอเจอกันอีกคราว กับลมหนาวที่กำลังจะมาเยือน หลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นแรมเดือน

งานรัดตัวจนหัวเหียวไปหมด นี่ละน่าโบราณท่านว่า "อย่าเหยียบเรือสองแคม" "อย่าจับปลาสองมือ" "เห็นช้างขี้ ก็อย่าไปขี่ตามช้าง" เหล่านีลวนเป็นสุภาษิตไทยที่ใช้ได้กับ **YU** ทั้งนั้น

งานในหน้าที่ที่ต้องทำ งานนอกหน้าที่ก็เห็นแก่เงินต้องรับไว้ก่อน เรียนก็จะเรียน เทียวก็จะเที่ยว ไร่ละหนอชีวิต ..ไม่คิดวางแผนชีวิตไว้ ก็ต้องวุ่นวายแบบ **YU** ละคะ

คืนนี้...พอจะมีเวลาเสพข่าวสารใน Internet รอบดึก เจอบทกวีสั้น ๆ บทหนึ่ง อ่านแล้ว "สะท้อน" + "สะท้อน" จึงเก็บมาฝากแฟนพันธุ์แท้คะ

การที่เราได้รู้จักใครสักคน... ก่อให้เกิด “มิตรภาพที่งดงาม”

การที่เราจะชอบใครสักคน... ก่อให้เกิด “มิตรภาพแห่งความประทับใจ”

การที่เราจะประทับใจใครสักคน.. ก่อให้เกิด “มิตรภาพที่แสนหวาน”

การที่เราจะรักใครสักคน... ก่อให้เกิด “มิตรภาพระหว่งหัวใจ”

การสร้างมิตรภาพนั้นง่าย... แต่การจะรักษามิตรภาพให้คงอยู่ต่อไปนาน ๆ นั้น..

เป็นการกระทำที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง...

รู้จักคนมากหน้าหลายตา... เป็นร้อยเป็นพันคน..

ก็ยังถือว่า...มิตรภาพยังน้อยอยู่..

แต่การรู้จักใครสักคน..

อย่างจริงใจ..และมั่นคง..

แม้จะมีเพียงไม่กี่คน..

ก็ได้ชื่อว่า...มีมิตรภาพอย่างแท้จริง...

ในทางกลับกัน การมีมิตรภาพเป็นพัน เป็นหมื่นคน

...ชื่อว่า..น้อย..ก็จริง...

...แต่การสร้างศัตรูแม้เพียงคนเดียว.. ก็มากมายแล้วชีวิต

คนที่รัก...คนที่ชอบ... แม้จะมีมากเพียงใด...

ขอให้รักษามิตรภาพเหล่านั้นไว้..ในจิตใจของคน ๆ นั้น..

แม่เพียงคนเดียว...ด้วยความจริงใจ..

...มิตรภาพ ..คือ..ความงดงามในจิตใจ..นั้น

...ก็ถือว่า...เป็นสิ่งที่มีความค่ามากที่สุด..ยิ่งใหญ่ที่สุด..

...มากกว่า..การสร้างศัตรูแม่เพียงคนเดียว...

คนที่รัก..อาจกลับกลายเป็นศัตรูได้...เมื่อทำผิดใจ..

คนที่เราไม่รัก...อาจกลับกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก็เป็นได้...เมื่อให้อภัย...

จงพยายามรักษามิตรภาพที่มีอยู่...

และจงสร้างมิตรภาพใหม่..ในศัตรู..

...โดยการให้ความจริงใจ...เชื่อใจ...ให้อภัย..รักษาน้ำใจ..

...ให้คงอยู่กับทุก ๆ คน..อย่างจริงใจ..

(ขอบคุณบทกวีดี ๆ จาก..กะปุกดอทคอม)

คนบางคนอ่านแล้วก็เฉย ๆ นั้นเป็นเพราะคุณไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร
หรืออาจเป็นเพราะคุณไม่สนใจคำว่า "มิตรภาพ"

แต่สำหรับคนบางคน ...มิตรภาพมีอาจลบล้าง มิตรแท้ในอดีต ยังคงเป็นมิตรที่ถาวรเสมอ
ตลอดมาและตลอดไป หากประชาชนในชาติคิดที่จะสร้างมิตรภาพกับบุคคลรอบข้าง "สันติภาพ" จะค่อย ๆ
คือปลาน้ำจืดในบ่อโลกอย่างแน่นอน....

...หวังให้เป็นเช่นนั้น...